
Til bæjarstjórnar Akraness

Akranesi 7. október 2016

Skógræktarfélag Akraness þakkar fyrir fjárstuðning (500.000 krónur) sem það fékk á þessu ári. 
Félagið sækir hér með um fjárstyrk fyrir starfsárið 2017.  Eins og áður eru mörg verkefni 

framundan bæði í Slögu og með þjóðvegi (við Einbúa).  Það er mikilvægt að græða upp landið fyrir 
framtíðina og gera almenningi auðveldara að ganga og hjóla um svæðin. 

Helstu verkefni við Einbúa (meðfram þjóðveginum til Akraness) eru:

1) Planta fleiri trjám og hlúa að þeim sem þegar hafa verið gróðursett
2) Grisja 
3) Slá stíga og grasflatir. 
4) Leggja meira af stígum og ræsum 

Verkefni í Slögu: 

1) Planta fleiri trjám og hlúa að þeim sem þegar hafa verið gróðursett
2) Grisja 
3) Laga og bæta stíga og bera ofan í þá. Fjölga stígum
4) Slá stíga og grasflatir

Önnur verkefni:

1) Kaupa góða sláttuvél til að slá stíga og grasflatir
2) Kaupa áhöld sem eru nauðsynleg til gróðursetningar og í skógræktarvinnu
3) Viðhald á húsnæði félagsins og snyrta í kringum það (við Einbúann og gámur í Slögu)
4) Laga kerru og fleiri eignir félagsins

Í sumar hefur eins og áður verið unnið í gróðursetningu og hafa rúmlega ellefu þúsund tré verið sett 
niður meðfram þjóðveginum og í Slögu. Mest útgjöld hafa þó verið við veginn fyrir neðan Slögu, við 
lagfæringar á ræsum o.fl. sem kostar aðkeypta vélavinnu. Félagið byggir á sjálfboðastarfi en þrátt fyrir 
það fylgir því ýmiss kostnaður, sérstaklega vegna stígagerðar.

Æskilegt væri að fá 2 milljónir í styrk á næsta ári. 

Virðingarfyllst,

__________________________________________
Jens B. Baldursson formaður Skógræktarfélags Akraness


